

# DANH SÁCH CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CỦA SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP

(Kèm theo Quyết định số /QĐ - CTHADS ngày tháng 10 năm 2020

Của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang)

Số TT	Họ và tên, Chức vụ, đơn vị công tác	Tên sáng kiến, giải pháp	Thời gian công nhận sáng kiến, giải pháp	Nội dung, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng
1	<b>Ông: Hoàng Anh Tuấn</b> Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự	Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch công tác hằng năm của các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS huyện, thành phố.	Năm 2020	<p>* <b>Nội dung:</b> Quy trình quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xây dựng và ban hành kế hoạch công tác hàng năm của các đơn vị trực thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; Nguyên tắc xây dựng kế hoạch; trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cá nhân, tổ chức; mẫu, hình thức của kế hoạch để đảm bảo thực hiện thống nhất.</p> <p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Quy trình được áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong quá trình xây dựng kế hoạch công tác hàng năm.</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> Các đơn vị chủ động hơn trong việc xây dựng, ban hành kế hoạch công tác hàng năm, đảm bảo tiến độ, chất lượng và nội dung, đảm bảo thống nhất về hình thức, cách thức thực hiện; giúp lãnh đạo Cục kiểm tra, đánh giá được chất lượng xây dựng kế hoạch công tác, từ đó có chỉ đạo sát sao, kịp thời để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.</p>

2	<p style="text-align: center;"><b>Bà: Đào Hải Hà</b></p> <p>Kế toán trưởng Nghiệp vụ THA, Cục Thi hành án dân sự</p>	<p>Tăng cường công tác kiểm tra quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ tại các Chi cục THADS huyện, thành phố.</p>	<p>Năm 2020</p>	<p>* <b>Nội dung:</b> Kiểm tra việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy kho vật chứng tại các đơn vị; Chứng từ, sổ sách về kho vật chứng, việc áp dụng quy trình tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ, quản lý và xử lý vật chứng tài sản tạm giữ đối với từng vụ việc; đối chiếu chứng từ, sổ sách với vật chứng thực tế trong kho; việc áp dụng quy trình tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ, quản lý và xử lý vật chứng tài sản tạm giữ đối với từng vụ việc; kiểm tra thủ kho việc thực hiện trình tự, thủ tục xuất vật chứng theo đề nghị của cơ quan tố tụng, vật chứng sung công, trả lại đương sự, vật chứng kê biên, vật chứng tiêu hủy</p> <p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> Công tác kiểm tra kho vật chứng, tài sản tạm giữ được quan tâm, tăng cường thực hiện hằng năm đã khắc phục tồn tại của những năm trước. Qua kiểm tra năm 2020 các đơn vị đã thực nghiêm túc, đúng Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.</p>
3	<p style="text-align: center;"><b>Bà: Phạm Thị Linh Diệp</b></p> <p>Trưởng phòng - Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án, Cục Thi hành án dân sự</p>	<p>Một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao kết quả thi hành án dân sự.</p>	<p>Năm 2020</p>	<p>* <b>Nội dung:</b> Chỉ đạo các Chấp hành viên, thư ký thường xuyên rà soát hồ sơ; tự kiểm tra hồ sơ; trao đổi nghiệp vụ; phân loại chính xác số án có điều kiện, chưa có điều kiện; báo cáo lãnh đạo Cục vụ việc khó khăn để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.</p> <p>- Yêu cầu các Chấp hành viên chủ động xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, báo cáo tiến độ giải quyết từng vụ việc; họp phòng chỉ đạo tập trung các</p>

			<p>Chấp hành viên, thư ký cùng tham gia giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Trường hợp đương sự cố tình chây ì kiên quyết tổ chức cưỡng chế; trường hợp chưa có điều kiện: động viên gia đình nộp thay để có căn cứ xét giảm án, các trường hợp đủ điều kiện xét miễn, giảm phối hợp với VKSND và TAND để tiến hành xét miễn giảm theo quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức để giải quyết việc thi hành án nhất là việc phối hợp thu tiền của người thứ 3 đang giữ (<i>đã phối hợp với Ban di dân tái định cư huyện Yên Sơn, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang thi hành dứt điểm 22 hồ sơ</i>).</li> <li>- Tham mưu với lãnh đạo Cục khen thưởng kịp thời đối với Chấp hành viên, thư ký có thành tích trong các đợt thi đua làm động lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ.</li> </ul> <p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Chấp hành viên, thư ký phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> Kết quả năm 2020 Phòng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt chỉ tiêu THADS về việc: Tỷ lệ thi hành xong đạt 87,5% (vượt 6% so với chỉ tiêu Tổng cục giao năm 2020); về tiền: Thi hành xong đạt tỷ lệ 50,66% (vượt 11,16% so với chỉ tiêu Tổng cục giao năm 2020). Cá nhân đạt tỷ lệ thi hành xong 85% về việc và 72,87% về tiền (vượt chỉ tiêu được giao).</p>
--	--	--	--

4	<p><b>Bà: Đỗ Thị Hồng Huệ</b> CHV sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự</p>	<p>Đẩy mạnh công tác vận động thuyết phục đối với người phải thi hành án là người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao kết quả công tác thi hành án.</p>	<p>Năm 2020</p>	<p><b>* Nội dung:</b> Nghiên cứu hồ sơ, phối hợp với chính quyền địa phương tìm hiểu thân nhân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội và các vấn đề gây bức xúc của các đương sự để tìm ra cách vận động, thuyết phục hiệu quả nhất.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm việc tại thôn, bản để tìm ra người có tiếng nói, có uy tín nhất của thôn, am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào cùng tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người phải THA là dân tộc thiểu số hiểu về quyền và nghĩa vụ để đương sự tự nguyện thi hành án.</li> </ul> <p><b>* Phạm vi ảnh hưởng:</b> Chấp hành viên, thư ký phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.</p> <p><b>* Hiệu quả áp dụng: đã</b> vận động, thuyết phục được 11 đối tượng phải thi hành án là người dân tộc thiểu số (thuộc các hộ di dân tái định cư lòng hồ thủy điện Na Hang) với số tiền thu được <b>316.794.000đ/ 961.968.000đ</b> theo Bản án số 09/2017/HSST ngày 11/04/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh TQ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rút ngắn được thời gian thi hành án, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, hạn chế việc kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, nâng cao kết quả thi hành án và góp phần vào việc giữ gìn ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.</li> <li>- Kết quả thi hành án:</li> <li>- Về việc đạt 88%, ( vượt 6,5% chỉ tiêu của Cục giao)</li> <li>- Về tiền đạt 56% (vượt 16% chỉ tiêu của Cục giao)</li> </ul>
---	--	--	-----------------	--

5	<p style="text-align: center;"><b>Ông: Ma Văn Thông</b></p> <p>Thư ký THA, Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự</p>	<p>Một số giải pháp tham mưu cho Chấp hành viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.</p>	<p>Năm 2020</p>	<p><b>* Nội dung:</b> - Đề xuất với Chấp hành viên làm việc trước với các cơ quan chuyên môn (Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra) – là cơ quan tham mưu ban hành các quyết định (hủy hoặc thu hồi) để giải thích các quy định Pháp luật về Thi hành án hành chính; về trách nhiệm của Chủ tịch UBND là bên phải thi hành án, có trách nhiệm thi hành các bản án hành chính; việc chậm thi hành các Quyết định hành chính có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và cơ quan.</p> <p>- Sau khi làm việc, các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với chủ tịch UBND đề xuất hướng giải quyết vụ việc.</p> <p>- Đề xuất với Chấp hành viên báo cáo với lãnh đạo Cục làm việc trực tiếp với Chủ tịch UBND, sau buổi làm việc Chủ tịch đã thực hiện các Quyết định hành chính.</p> <p><b>* Phạm vi ảnh hưởng:</b> Chấp hành viên, thư ký Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.</p> <p><b>* Hiệu quả áp dụng:</b> Hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của các cơ quan có thẩm quyền được thi hành và tạo được lòng tin của nhân dân đối với công tác thi hành án.</p> <p>- Đã tham mưu với Chấp hành viên thi hành xong hoàn toàn các vụ việc phần dân sự trong án hành chính về việc 06 việc = 6.900.000đ . Kết quả theo dõi thi hành án hành chính trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thụ lý 04 việc, thi hành xong 04 việc, đạt 100%.</p>
---	---	---	-----------------	---

6	<p><b>Bà: Nguyễn Thu Huyền</b> Phó Trưởng phòng - Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự</p>	<p>Tham mưu với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.</p>	<p>Năm 2020</p>	<p><b>* Nội dung:</b> - Tham mưu ban hành văn bản (Công văn số 283/CTHADS-KTr ngày 19/6/2020) yêu cầu Chi cục THADS cấp huyện tổng hợp số liệu về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, báo cáo đánh giá công tác tự kiểm tra tại đơn vị (số liệu 03 năm: 2018, 2019, 2020 và phô tô toàn bộ hồ sơ kiểm tra của 03 năm)</p> <p>- Nghiên cứu toàn bộ hồ sơ kiểm tra 03 năm (2018, 2019, 2020) tổng hợp, phân tích, đánh giá ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, tìm nguyên nhân dẫn đến hạn chế. Lập biểu tổng hợp, đánh giá kết quả tự kiểm tra của Chi cục THADS các huyện, thành phố.</p> <p>- Tham mưu ban hành Công văn số 414/CTHADS-KTr ngày 04/9/2020 chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra tại đơn vị.</p> <p><b>* Phạm vi ảnh hưởng:</b> Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.</p> <p><b>* Hiệu quả áp dụng:</b> Lãnh đạo Cục THADS đánh giá toàn diện tình hình, thực trạng công tác tự kiểm tra; chỉ đạo kịp thời đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tự kiểm tra; trách nhiệm của thủ trưởng trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; trách nhiệm của công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác kiểm tra thực hiện</p>
---	---	---	-----------------	--

				<p>đúng quy định, quy trình theo chỉ đạo của cấp trên.</p> <p>- Tiết kiệm thời gian, kinh phí trong công tác kiểm tra của Cục THADS đối với Chi cục THADS các huyện, thành phố.</p>
7	<p><b>Ông: Ứng Anh Tuấn</b>          Trưởng phòng - Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang</p>	<p>Tham mưu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 đối với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang năm 2020.</p>	Năm 2020	<p>* <b>Nội dung:</b> - Nghiên cứu các văn bản liên quan đến quy hoạch.</p> <p>- Trình Tập thể Lãnh đạo Cục, Cấp ủy Cục cho ý kiến không cần thiết phải thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng giai đoạn 2016 - 2021; quy hoạch Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng giai đoạn 2021 - 2026 giữ nguyên như năm 2019; trình Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp cho giữ nguyên quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026 đối với Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng.</p> <p>- Kết quả đối với chức danh Lãnh đạo Cục đã được nhất trí tại văn bản số 492/TCTHADS-TCCB ngày 25/02/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự; đối với chức danh Chi cục trưởng đã được nhất trí tại văn bản số 367/TCTHADS-TCCB ngày 14/02/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự.</p> <p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Tại Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> - Rút ngắn rất nhiều thời gian thực hiện (trước 04 tháng theo yêu cầu; là tỉnh thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2020 sớm nhất trong toàn quốc). Giảm được nhiều văn bản, nhiều cuộc họp, nhiều công sức; giảm thủ tục không phải xin ý kiến của Tỉnh ủy, Huyện ủy, thành ủy về</p>

				<p>rà soát, bổ sung quy hoạch trong năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tìm tòi, sáng tạo, luôn chủ động tìm ra cách làm tối ưu nhất để tham mưu với Cục trưởng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.</li> </ul>
8	<p><b>Bà: Trịnh Thị Nam</b> Phó Trưởng phòng - Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang</p>	<p>Tham mưu với Lãnh đạo đơn vị trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.</p>	<p>Năm 2020</p>	<p>* <b>Nội dung:</b> - Nghiên cứu các văn bản để có hướng tham mưu với Lãnh đạo đơn vị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng hợp thành tích của tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng.</li> <li>- Tham mưu họp Hội đồng thi đua, khen thưởng; ban hành văn bản báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh về kết quả đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và đề xuất được xem xét, khen thưởng để trao tặng tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua cao điểm THADS, theo dõi THA hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống thi hành án dân sự tổ chức vào đầu tháng 7/2020 (Công văn số 270/CTHADS-TCCB ngày 12/6/2020).</li> <li>- Tổng hợp, lập hồ sơ trình Cục trưởng đề nghị Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân.</li> </ul> <p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> - Hồ sơ trình đề nghị khen thưởng kèm theo văn bản báo cáo tổ chức trao khen thưởng vào dịp Kỷ niệm 74 năm ngày</p>



				<p>Truyền thống THADS đã được Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh xem xét, nhất trí trình và được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng cho 03 tập thể và 02 cá nhân (Quyết định số 744/Q Đ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cục THADS tổ chức trao Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua cao điểm THADS, theo dõi thi hành án hành chính kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống THADS.</li><li>- Về cá nhân đã thực hiện tốt công tác phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung về công tác thi đua, khen thưởng của Cục THADS trong đó có nhiệm vụ tham mưu khen thưởng kịp thời, khen đúng đối tượng, đúng thành tích để phong trào thi đua ngày càng có sức lan tỏa.</li><li>- So sánh đối chiếu kết quả đã đạt được nếu không nghiên cứu có giải pháp trình cấp có thẩm quyền khen thưởng, báo cáo trao tặng khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua cao điểm THADS, theo dõi THA hành chính mà thực hiện cứng nhắc phải trao tặng tại Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở thì thành tích xuất sắc cả một giai đoạn không được cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng, khen thưởng chưa có tính kịp thời, hạn chế tinh thần thi đua.</li></ul>
--	--	--	--	--

9	<p style="text-align: center;"><b>Ông: Hoàng Đức Úy</b></p> <p>CHV sơ cấp, Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang</p>	<p>Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với án tín dụng ngân hàng</p>	<p>Năm 2020</p>	<p><b>* Nội dung:</b> - Sau khi tiếp nhận quyết định thi hành án lập kế hoạch xác minh để phân loại.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập kế hoạch đối thoại giữa các bên;</li> <li>- Mời các bên đến trụ sở cơ quan đối thoại trực tiếp những nội dung liên quan đến vụ việc cần giải quyết;</li> <li>- Lựa chọn việc tổ chức kê biên, cưỡng chế và các khâu tiếp theo đảm bảo đúng các bước theo quy trình tổ chức thi hành án để việc tổ chức thi hành án không chông chéo, nhanh gọn, đúng pháp luật.</li> </ul> <p><b>* Phạm vi ảnh hưởng:</b> Trong ngành thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.</p> <p><b>* Hiệu quả áp dụng:</b> - Giải quyết xong 2 vụ việc thuộc án tín dụng, ngân hàng với số tiền lớn (trên 961.308.599 đồng).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giảm thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tiết kiệm kinh phí cho cơ quan.</li> <li>- Kết quả thi hành án của cá nhân: Thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 85,84%, về tiền đạt 52,33% (vượt chỉ tiêu được giao).</li> </ul>
10	<p style="text-align: center;"><b>Bà: Lê Lan Anh</b></p> <p>Thẩm tra viên, Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang</p>	<p>Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân.</p>	<p>Năm 2020</p>	<p><b>* Nội dung:</b> Nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác THADS để giải thích, hướng dẫn cho người dân tại trụ sở tiếp công dân.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trước khi đi vào nội dung chính cần tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, lắng nghe dân nói, đặt mình vào vị trí của người dân để giảm sự bức xúc, nóng nảy.</li> <li>- Đưa ra các quy định về quyền và nghĩa vụ đối với sự việc người dân đang cần cơ quan THADS</li> </ul>

				<p>giải quyết với tinh thần trách nhiệm, lời lẽ dứt khoát, khéo léo thuyết phục để người dân hiểu vấn đề, đồng tình với ý kiến phân tích giải thích và thực hiện đúng quy định pháp luật.</p> <p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> Tiếp 5 lượt công dân đến đề nghị, kiến nghị về thi hành án dân sự, 130 lượt đề nghị được hướng dẫn làm đơn yêu cầu thi hành án và 25 lượt đề nghị được hướng dẫn làm đơn xác nhận kết quả thi hành án và thực hiện hỗ trợ trực tuyến đối với 03 trường hợp.</p> <p>- Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư liên quan đến trình tự thủ tục về thi hành án của đơn vị vụ Công ty TNHH Thái Thành phải thi hành khoản trả nợ tổng số tiền 863.015.474 đồng kèm lãi suất cho Công ty Luật Minh Tín do ông Cao Danh Lợi được công ty ủy quyền đến cơ quan THADS đề nghị. Cá nhân đã tiếp, giải thích các quy định của pháp luật, ông Cao Danh Lợi đã hiểu và nhận thấy việc giải quyết của cơ quan thi hành án rõ ràng, đúng trình tự thủ tục và đúng quy định của pháp luật nên đã tự nguyện rút đơn đề nghị. Trong năm không có đơn tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.</p>
11	<b>Bà: Ma Thị Hiền</b> Thư ký thi hành án Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang	Vận dụng hệ điều hành Microsoft Office Excel nhằm nâng cao việc lập, sử dụng, bảo quản và lưu trữ	Năm 2020	* <b>Nội dung:</b> Ứng dụng hệ điều hành Microsoft Office Excel để lập sổ thụ lý trên máy tính theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2016/TT-BTP (Sổ thụ lý năm 2018, 2019, 2020), đồng thời lưu sổ đã lập trên USB, đĩa CD hoặc hòm thư cá nhân để

		Sổ thụ lý thi hành án.		<p>phòng khi máy tính bị hỏng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cập nhật thông tin các vụ việc vào sổ, trong đó phân ghi chú ghi bổ sung vụ việc thuộc loại án gì, phạm tội nào, chấp hành án tại Trại giam nào.</li> <li>- Trích xuất thông tin bằng một thao tác đơn giản trên máy tính.</li> </ul> <p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang.</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> Thời gian tra tìm thông tin các vụ việc được nhanh, chính xác, tăng hiệu suất, chất lượng thực hiện nhiệm vụ; việc thụ lý án không bị trùng lặp.</p>
12	<b>Ông: Nguyễn Quang Huy</b> CHV trung cấp Chi cục THADS huyện Yên Sơn	Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự	Năm 2020	<p>* <b>Nội dung:</b> Nghiên cứu hồ sơ vụ việc giải quyết đến giai đoạn bán đấu giá xong tài sản để giao tài sản cho người trúng đấu giá.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tìm hiểu nguyên nhân người phải thi hành án không tự nguyện giao tài sản cho người mua tài sản trúng đấu giá để vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản người mua tài sản trúng đấu giá mà không phải tổ chức cưỡng chế giao tài sản.</li> <li>- Vận động người nhận tài sản hỗ trợ tiền cho người giao tài sản.</li> </ul> <p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Chi cục THADS huyện Yên Sơn</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> - Vận động thuyết phục 01 vụ việc người phải thi hành án giao tài sản cho người trúng đấu giá, không phải tổ chức cưỡng chế THA, tiết kiệm thời gian, kinh phí, người nhận tài</p>

				<p>sản hỗ trợ cho người phải giao tài sản 50.000.000đ.</p> <p>- Kết quả THA của cá nhân: Thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 89,6%, về tiền đạt 42,54% (vượt chỉ tiêu được giao.</p>
13	<p><b>Bà: Nguyễn Thị Thúy Mai</b> Văn thư trung cấp, Chi cục THADS huyện Yên Sơn</p>	<p>Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ hồ sơ thi hành án.</p>	Năm 2020	<p>* <b>Nội dung:</b> - Tạo thư mục chứa các văn bản scan trong hồ sơ thi hành án + Đặt tên cho Folder "Scan chứng từ lưu trữ 2020. + Trong mỗi một hồ sơ THA lập một Folder mới lưu thứ tự tên hồ sơ: Sổ lưu trữ hồ sơ THA năm 2020. + Trong mỗi hồ sơ lưu trữ THA scan bản án, quyết định của Tòa án, quyết định THA, biên lai thu tiền, biên bản thể hiện việc chấp hành xong của đối tượng, hoặc thông báo chấp hành xong việc thi hành án của đối tượng. - Tại sổ lưu trữ hồ sơ thi hành án + Lập sổ lưu trữ thi hành án theo mẫu tại Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp + Từ số đã lập theo mẫu nhập nội dung THA của người phải THA, sau đó chèn file đã lưu của thư mục "Scan chứng từ lưu trữ 2020" vào hồ sơ thi hành án. - Khi tra cứu chỉ cần nhấp vào đường link của phần hồ sơ đã có ngay chứng từ chứng minh đối tượng đã chấp hành xong các khoản phải thi hành của đối tượng đối với hồ sơ đó.</p>

				<p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Chi cục THADS huyện Yên Sơn.</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> Giảm thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với việc tìm kiếm dữ liệu, tra cứu hồ sơ thi hành án; tiết kiệm kinh phí, nguồn nhân lực.</p>
14	<p><b>Ông: Trần Quang Hưng</b> Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương</p>	<p>Một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương.</p>	Năm 2020	<p>* <b>Nội dung:</b> Căn cứ kế hoạch công tác năm và chỉ tiêu thi hành án được Cục giao đã tập trung 3 giải pháp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải pháp 1: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và yêu cầu các chấp hành viên kiểm tra chéo hồ sơ. Tổng hợp kết quả kiểm tra chéo. Thông báo kết quả kiểm tra. Yêu cầu khắc phục sai sót qua kiểm tra.</li> <li>- Giải pháp 2: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Văn bản của cấp trên và của huyện trong việc phòng chống dịch COVID -19, chỉ đạo từng cá nhân trong đơn vị vừa phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo công tác giải quyết thi hành án theo đúng trình tự thủ tục, tập trung hoàn thiện các thủ tục về thi hành án, rà soát từng hồ sơ để phân loại chính xác, đúng quy định.</li> <li>- Giải pháp 3: Triển khai thực hiện các quy chế phối hợp đã được ngành và cấp trên ký kết với các cơ quan, tổ chức trong công tác thi hành án dân sự. Tổng hợp khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp của CHV đối với vụ việc cụ thể để báo cáo tại cuộc họp liên ngành khối nội chính và các cơ quan liên quan để có hướng giải quyết chung.</li> </ul>

				<p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Chi cục THADS cấp huyện</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> - Trong năm đơn vị đã phân loại án chính xác 100%; thực hiện tốt công tác rà soát, lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm THA.</p> <p>- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, đơn vị không ngừng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không để đưng sự lợi dụng tình hình dịch bệnh để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.</p> <p>- Công tác phối hợp để xác minh, vận động, thuyết phục; miễn giảm thi hành án, cưỡng chế THA ... được chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan phối hợp thực hiện tốt, tiêu biểu đã giải quyết xong Vụ Đặng Quốc Việt + Phạm Thị Nhâm. thụ lý từ năm 2016 phải thi hành 07 việc = 942.797.000đ.</p> <p>- Kết quả thi hành án 11 tháng (Từ 30/9/2019 đến 31/8/2020)</p> <p>+ cá nhân: Tỷ lệ thi hành xong về việc và về tiền đều đạt 100%</p> <p>+ Đơn vị: Về việc đạt tỷ lệ 90,4% (vượt chỉ tiêu được Cục giao 8,4%); Về tiền đạt tỷ lệ 57,67% (vượt chỉ tiêu được Cục giao 17,67%).</p>
15	<p><b>Bà: Nguyễn Thị Dương Hồng</b> Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương</p>	<p>Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng Ngân hàng.</p>	<p>Năm 2020</p>	<p>* <b>Nội dung:</b> Nghiên cứu hồ sơ, xây dựng kế hoạch thực hiện các quy trình giải quyết vụ việc nhanh, đảm bảo đúng quy định.</p> <p>- Phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan trong việc xác minh, cung cấp thông tin liên quan đến tài</p>

			<p>sản thế chấp của người phải thi hành án và của người thứ ba bảo lãnh; trong việc bảo vệ cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thế chấp của người thứ ba bảo lãnh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phối hợp với các tổ chức tín dụng ngân hàng là người được THA xem xét miễn, giảm đối với các khoản lãi suất chậm trả để hỗ trợ người phải THA, người thứ ba có tài sản thế chấp bảo lãnh tự nguyện THA.</li> <li>- Phối hợp với chính quyền địa phương vận động, thuyết phục người thứ ba có tài sản thế chấp bảo lãnh về nghĩa vụ thi hành án của người thứ ba để họ tự nguyện thi hành án hoặc kê biên, xử lý tài sản.</li> <li>- Lựa chọn các tổ chức làm dịch vụ liên quan đến quá trình tổ chức thi hành án như: Đo vẽ đất, thẩm định giá, đấu giá tài sản ... để ký hợp đồng dịch vụ. Khi ký các hợp đồng dịch vụ xác định rõ thời hạn phải hoàn thành; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng, tránh tình trạng kéo dài làm ảnh hưởng đến thời gian tổ chức THA.</li> <li>- Kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc với Thủ trưởng đơn vị để chỉ đạo, giải quyết.</li> </ul> <p><b>* Phạm vi ảnh hưởng:</b> Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương, đối với người phải thi hành án, người có tài sản thế chấp bảo lãnh cho người phải thi hành án; các tổ chức tín dụng và Ngân hàng</p> <p><b>* Hiệu quả áp dụng:</b> Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết án tín dụng ngân hàng. Tiêu biểu đã thu hồi nợ xấu cho ngân hàng</p>
--	--	--	---



				<p>TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang số tiền 912.163.000đ, đang bán đấu giá đề đảm bảo thi hành án số tiền còn lại 448.829.000đ; Ủy thác số tiền 7.722.194.000đ của Công ty TNHH Dương Liễu phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang cho Chi cục Thi hành án dân sự Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức thi hành.</p> <p>- Kết quả 11 tháng năm 2020: Thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 90%; về tiền đạt tỷ lệ 70,5% (vượt chỉ tiêu được giao cả năm 2020).</p>
16	<p><b>Ông: Hà Duy Hiễn</b> Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương</p>	<p>Chủ động xây dựng mối quan hệ với chính quyền cơ sở để động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện và thoả thuận thi hành án.</p>	Năm 2020	<p>* <b>Nội dung:</b> - Nghiên cứu hồ sơ</p> <p>- Thông qua xác minh nắm bắt tâm lý, thái độ của đương sự hợp tác hay không hợp tác để có giải pháp giải quyết vụ việc phù hợp tình hình, đảm bảo đúng quy định.</p> <p>- Chủ động xây dựng mối quan hệ với chính quyền cơ sở (UBND xã, các đoàn thể thôn, bản) để động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện và thoả thuận thi hành án.</p> <p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Địa bàn huyện Sơn Dương</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> Phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể, gặp gỡ người thân của người phải thi hành án tiến hành nhiều buổi làm việc để vận động thuyết phục, tổ chức đối thoại, hòa giải giữa người được, người phải thi hành và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ Đặng Quốc Việt thụ lý từ tháng 9 năm 2016 phải thi hành án 07 hồ sơ với số tiền</p>

				942.797.000đ, đến tháng 7/2020 đã tổ chức thi hành xong vụ việc góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao của cá nhân năm 2020: Tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 88,70%; về tiền đạt 44,44% (vượt 6,70% về việc và 4,44% về tiền so với chỉ tiêu Cục giao).
17	<b>Ông: Cao Trọng Thủy</b> Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa	Một số giải pháp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phối hợp và tổ chức thi hành án đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công.	Năm 2020	<p><b>* Nội dung:</b> - Yêu cầu Chấp hành viên xây dựng kế hoạch cụ thể từng bước, từng giai đoạn để xử lý tài sản thế chấp và các tài sản khác của Công ty Chiến Công.</p> <p>- Phối hợp với cơ quan chuyên môn: Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Điện lực, Sở Khoa học công nghệ, Sở Công thương để xác định, đánh giá chất lượng, chủng loại máy móc tài sản ngay từ khi xác minh làm căn cứ để cưỡng chế thi hành án.</p> <p>- Báo cáo Cục THADS tỉnh những khó khăn vướng mắc, đề nghị giúp đỡ để mời các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phối hợp, đề nghị tăng cường 01 thư ký của Cục THADS hỗ trợ để tiến hành xác minh và cưỡng chế thi hành án.</p> <p><b>* Phạm vi ảnh hưởng:</b> chức trách, nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự.</p> <p><b>* Hiệu quả áp dụng:</b> Đã xử lý xong toàn bộ tài sản thế chấp của Công ty, sau 2 lần bán đấu giá thu được số tiền: 10.910.400.000đ, đã tiến hành các bước giải quyết tiếp theo, đến nay cơ bản đã hoàn thành việc giải quyết vụ việc, dự kiến trong tháng 9/2020 vụ việc được phân loại, nâng tỷ lệ giải quyết về tiền của đơn vị đạt khoảng 72 %.</p>

18	<p><b>Ông: Trần Quang Quân</b> CHV sơ cấp Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa</p>	<p>Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bằng biện pháp: Phối hợp chặt chẽ với Công ty thẩm định giá, Công ty đấu giá để vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật nhằm rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc.</p>	<p>Năm 2020</p>	<p><b>* Nội dung:</b> Theo quy định tại mục 7, phần II của Quy trình thẩm định giá (<i>Theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính</i>) nếu áp dụng đủ 6 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực để thực hiện thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá sẽ dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết, ảnh hưởng đến chỉ tiêu được giao. Chấp hành viên đã linh hoạt phối hợp và thỏa thuận với Công ty thẩm định giá, ấn định thời gian phát hành chứng thư được quy định ngay trong điều khoản của hợp đồng thẩm định giá tài sản để rút ngắn thời gian thẩm định giá.</p> <p>- Theo quy định tại khoản 2, điều 101 quy định về bán tài sản đã kê biên: “<i>Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với bất động sản là 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng</i>”. Nếu bán đấu giá lần một không thành lại phải bán đấu giá lần hai dẫn đến kéo dài thời gian bán đấu giá. Chấp hành viên đã phối hợp với Công ty đấu giá rút ngắn thời gian bán đấu giá (<i>Từ 30 ngày xuống còn 15 ngày</i>) mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết và không trái quy định của pháp luật.</p> <p><b>* Phạm vi ảnh hưởng:</b> Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa trong lĩnh vực nghiệp vụ thi hành án</p> <p><b>* Hiệu quả áp dụng:</b> Quyết định THA vụ Công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp Chiến Công ban hành từ ngày 31/01/2020, đến ngày 09/9/2020</p>
----	---	--	-----------------	---

				(có 02 lần thẩm định giá và 02 lần bán đấu giá), đã bàn giao xong tài sản kê biên cho người trúng đấu giá. Đến ngày 21/9/2020 đã giải quyết xong với số tiền 103.613.814.390 đồng. Đưa tỷ lệ về giá trị của Chấp hành viên từ 10,88% (thời điểm tính đến ngày 31/8/2020) lên 97,83%. Đưa tỷ lệ về giá trị của Chi cục từ 11,81% (thời điểm tính đến ngày 31/8/2020) lên 94,96%. Vượt chỉ tiêu được giao.
19	<b>Ông: Ma Đình Thành</b> Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Na Hang	Áp dụng tin học trong quản lý, theo dõi để xử lý kịp thời các việc thi hành án.	Năm 2020	<p>* <b>Nội dung:</b> - Đầu năm công tác, lập bảng tính (excel) trên cơ sở danh sách án chưa điều kiện. Lọc lấy danh sách các đối tượng sẽ đủ điều kiện (về thời gian) xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án trong năm.</p> <p>- Trong bảng tính thiết lập các công thức tạo cảnh báo bằng màu sắc cho các trường hợp sắp đến thời hạn thực hiện thủ tục miễn, giảm. Cụ thể: Dòng màu đỏ là các trường hợp phải thực hiện trong 15 ngày, dòng màu vàng đậm là các trường hợp phải thực hiện trong 30 ngày, dòng màu vàng nhạt là các trường hợp phải thực hiện trong đầu tháng tiếp theo.</p> <p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Trong cơ quan Thi hành án dân sự huyện Na Hang</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> - Đối với Chấp hành viên, hàng tháng khi xây dựng kế hoạch công tác mở bảng tính (excel) đã lập, căn cứ vào màu sắc cảnh báo để chủ động thực hiện xác minh, lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm trong tháng và tháng tiếp theo.</p> <p>- Đối với Thủ trưởng đơn vị, sau khi có danh sách tổng hợp của các Chấp hành viên, hàng tháng căn cứ vào màu sắc cảnh báo của bảng tính (excel) để</p>

				<p>giao kế hoạch và kiểm tra, đôn đốc thực hiện đối với từng Chấp hành viên và từng đối tượng cụ thể.</p> <p>- Kết quả của cá nhân đã thực hiện đúng thời hạn các thủ tục miễn, giảm thi hành án khoản thu nộp ngân sách Nhà nước đối với 100% đối tượng đủ điều kiện theo quy định, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS: tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 83,4%, về tiền đạt 47,8% (<i>vượt chỉ tiêu được giao</i>).</p>
20	<p><b>Bà: Lý Ngọc Hiệp</b> Kế toán trưởng Chi cục THADS huyện Lâm Bình</p>	<p>Tham mưu giao khoán quyền tự chủ trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước - Công cụ dụng cụ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Bình.</p>	Năm 2020	<p>* <b>Nội dung:</b> - Phân tích việc giao khoán quản lý sử dụng công cụ, dụng cụ; tài sản công cho công chức, người lao động trong đơn vị hiểu rõ những lợi ích mà việc giao khoán mang lại.</p> <p>- Tiến hành giao khoán tài sản, công cụ, dụng cụ cho từng công chức sử dụng, phù hợp với công việc của từng bộ phận.</p> <p>- Tiến hành đo lường và thu thập dữ liệu</p> <p>* <b>Phạm vi ảnh hưởng:</b> Công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Bình</p> <p>* <b>Hiệu quả áp dụng:</b> - Người sử dụng tư giác có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng, bảo quản tài sản, công cụ dụng cụ của đơn vị; tuổi thọ của tài sản, CCDC được nâng lên.</p> <p>- Chi phí sửa chữa tài sản giảm 40% so cùng kỳ năm 2019 (3.120.000/5.250.000 đồng.)</p> <p>- Chi phí mua sắm công cụ dụng cụ giảm 26% (1.935.000/2.591.000đồng) so cùng kỳ năm 2019.</p> <p>- Vật tư đi kèm cũng giảm như mực máy vi tính, mực máy phô tô, nhiên liệu xe mô tô, ...</p>

